

Q1 na pagbabago: Patuloy na paglago ng pananalapi

Agosto 31, 2023 [Mga katanungan sa media](#)

Ang malakas na pamamahala sa pananalapi ng Alberta ay patuloy na tumityak sa kinabukasan ng Alberta.

Ang Alberta ay nasa kurso upang magrekord ng isang \$2.4-bilyong labis sa pagtatapos ng 2023-24, sa kabila ng isang hindi pa naganap na panahon ng napakalaking sunog at patuloy na pagiging pabagu-bago ng ekonomiya. Ito ay \$ 94 milyon na mas mataas kaysa sa pagtataya sa Badyet 2023.

Ang malakas at maingat na pamamahala sa pananalapi ay makakatulong sa Alberta na manatili na pang-ekonomiyang makina ng Canada. Ang bagong balangkas ng pananalapi ng pamahalaan ay humihiling sa pamahalaan na gamitin ang hindi bababa sa kalahati ng magagamit na sobrang salapi upang bayaran ang utang, na nagpapalaya ng pera na maaaring suportahan ang mga pangangailangan ng mga pamilya sa Alberta ngayon at sa mga darating na dekada. Batay sa pagbabago sa unang sangkapat, ang Alberta ay nagpapalano na alisin ang \$2.6 bilyon sa utang na sinusuportahan ng nagbabayad ng buwis ngayong taon ng pananalapi.

“Nananatiling malakas ang pananalapi ng Alberta, at salamat sa aming bagong balangkas ng pananalapi, ang posisyon ng pananalapi ng Alberta ay nakahandang maging mas malakas. Ang aming patuloy na mga priyoridad sa pagbabayad ng utang at pag-iipon para sa hinaharap ay titiyakin na mayroon kaming kapasidad na matugunan ang mga pangangailangan ng mga Albertan kapwa sa ngayon at hanggang sa hinaharap.”

Nate Horner, Pangulo ng Lupon ng Tesorerya at Ministro ng Pananalapi

Matapos na ang kinakailangang 50 porsiyento ng inaasahang magagamit na sobrang salapi ay magagamit upang bayaran ang gumugulang na utang, ang natitirang sobrang salapi ay

ilalaan sa Pondo ng Alberta (Alberta Fund), kung saan maaari itong gamitin para sa karagdagang pagbabayad ng utang, mga kontribusyon sa Alberta Heritage Savings Trust Fund at isang beses na mga hakbangin sa oras na hindi humahantong sa isang permanenteng pagtaas sa gastos ng pamahalaan. Ang inaasahang \$2.6 bilyon ay ilalaan sa Alberta Fund sa 2023-24.

Kita

Ang kita para sa 2023-24 ay tinatayang nasa \$71.1 bilyon, isang \$491-milyong pagtaas mula sa Badyet ng 2023.

Ang matatag na kapaligiran sa negosyo ng Alberta ay umaakit ng pamumuhunan at mga tao mula sa buong bansa, na nagtutulak ng inaasahang \$1.5-bilyong pagtaas sa kita ng buwis sa korporasyon at personal na kita.

Ang pagtataya ng kita sa buwis sa kita ng korporasyon ay tumaas ng \$889 milyon, kasunod ng isang taon na may mataas na rekord noong 2022-23. Sa walong porsyento, ang pangkalahatang antas ng buwis sa kita ng korporasyon ng Alberta ay ang pinakamababa sa bansa. Ang mababang buwis ng Alberta ay nananatiling isang dahilan kung bakit pinili ng mga namumuhunan ang Alberta.

Ang pagpapanatili sa abot-kayang pamumuhay ay isang pangunahing priyoridad para sa pamahalaan ng Alberta, kaya naman sandaling hininto nito ang panlalawigang buwis sa gasolina at diesel noong Enero. Ang pagpapahaba sa sandaling paghinto hanggang sa katapusan ng 2023 ay makakatipid sa mga Albertan at mga negosyo ng Alberta ng 13 sentimo kada litro sa gasolina at diesel para sa natitirang bahagi ng taon ng kalendaryo. Bilang resulta, ang kita sa buwis sa gasolina ay inaasahang mababawasan ng \$532 milyon – pera na direktang bumabalik sa mga bulsa ng mga Albertan sa tuwing pinupuno nila ang gasolina ng kanilang sasakyan.

Sa pagitan ng Abril 1 at Hunyo 30, ang presyo ng langis ng West Texas Intermediate (WTI) ay nasa karaniwang US\$74 kada bariles. Ito ay tinataya na ngayon sa karaniwang \$US75 kada bariles sa paglipas ng taon ng pananalapi, \$4 na mas mababa kaysa sa pagtataya ng Badyet 2023. Ang nagreresultang epekto sa kita ng Alberta ay binabayaran ng mas makitid na pagkakaiba-iba sa presyo ng langis, na ngayon ay tinatayang nasa karaniwang US\$15 bawat bariles, \$5 na mas makitid kaysa sa badyet.

Ang mga royalty sa bitumen ay inaasahang tataas ng \$515 milyon sa 2023-24; gayunpaman, ang kabuuang kita ng mapagkukunan ay inaasahang bababa ng \$694 milyon mula sa pagtataya ng badyet. Ang mas mababang mga royalty sa natural na gas ay dahilan para sa karamihan ng inaasahang pagbaba dahil sa mas mahinang mga presyo, matatag na produksyon sa Hilagang Amerika at ang epekto ng mga napakalaking sunog sa produksyon sa Alberta.

Gastos

Ang gastos para sa 2023-24 ay tinatayang nasa \$68.7 bilyon, isang \$397-milyong pagtaas mula sa Badyet 2023. Ang pagtaas ng gastos bago ang pagtataya ng paglalaan para sa insidental na gastos ay \$1.6 na bilyon. Dito, ang \$397 milyon ay pinondohan ng nakalaang kita at ang \$1.2 bilyon ay inilalaan bilang isang paunang paglalaan mula sa insidental na gastos, na nag-iwan ng \$323 milyon na hindi inilaan.

Ang hindi pa naganap na panahon ng napakalaking sunog sa lalawigan ay nagtulak sa pamahalaan ng Alberta na kumilos nang mabilis at responsable upang matiyak ang kaligtasan ng mga Albertan sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, ang pamahalaan ay naglaan ng \$750 milyon para sa paglaban sa mga napakalaking apoy sa lalawigan ngayong taon, kasama ang \$175 milyon para sa hindi masigurong pagkalugi, \$75 milyon sa mga ito ay inaasahang sasakupin ng pederal na pamahalaan, at \$55 milyon, na pangunahing para sa mga pagbabayad sa paglikas sa emerhensiya. Patuloy na susuportahan ng pamahalaan ng Alberta ang mga Albertan sa mga mahihirap na sitwasyon tulad ng mga natural na sakuna.

Ang pagtataya ng gastos sa pagpapatakbo ay tumaas ng \$179 milyon, pangunahin dahil sa isang \$214-milyong pagtaas sa pagpopondo sa Kalusugan na ganap na binabayaran ng pederal na magkabilang panig na kita ng kasunduan. Ang pagtaas ng pagbibigay ng kapital ng \$170 milyon ay higit sa lahat para sa muling paggawa ng mga proyekto mula sa 2022-23 taon ng piskal.

Ang mga gastos sa pagbabayad ng utang ay tinatayang tataas ng \$245 milyon mula sa badyet, pangunahin dahil sa mas mataas na mga antas ng interes – na inuulit ang kahalagahan ng pangako ng pamahalaan sa pagbabayad ng utang.

Alberta Heritage Savings Trust Fund

Ang Alberta Heritage Savings Trust Fund ay ang pangmatagalang akawnt ng pag-iimpok ng Alberta, at ang pamahalaan ay nananatiling nakatuon sa pagpapalago nito. Ang pondo ay mahusay na gumanap noong unang sangkapat ng 2023-24, na nakakuha ng dalawang porsiyentong kita na may netong kita sa pamumuhunan na \$739 na milyon. Ang patas na halaga nito ng mga netong asset noong Hunyo 30 ay \$21.6 bilyon, isang pagtaas mula sa \$21.2 bilyon na naitala sa pagtatapos ng nakaraang taon ng pananalapi.

Sa loob ng limang taon, nagbalik ang pondo ng 6.4 na porsiyento, na 0.6 na porsiyento sa itaas ng pagbabalik ng passive benchmark nito.

Pananaw sa ekonomiya

Sa pamamagitan ng patuloy na paglago at pagpapalawak ng ekonomiya ng Alberta, ang pamahalaan ng Alberta ay patuloy na lumalampas sa mga inaasahan. Ang totoong kabuuang domestikong produkto ng Alberta ay inaasahan na ngayong tumaas ng tatlong porsiyento sa 2023, tumaas ng 0.2 na porsiyentong puntos mula sa Budget 2023. Ayon sa mga pagsasaliksik ng mga pribadong tagapagproyekto nagpapakita na ang lalawigan ay inaasahang mangunguna sa bansa sa paglago ng ekonomiya ngayong taon.

Ang matatag na paglaki ng populasyon ay sumusuporta sa merkado ng trabaho ng Alberta at bumubuo ng pangangailangan at aktibidad sa ekonomiya ng Alberta, na sa huli ay nagpapalakas sa pang-ekonomiyang pananaw ng lalawigan. Bagama't nagpapatuloy ang mga panganib at kawalan ng katiyakan dahil sa tumataas na mga antas ng interes, mataas na presyo sa mamimili at iba pang mga salik, nananatiling maayos ang posisyon ng ekonomiya ng Alberta upang makayanan ang anumang mga pagsubok na darating.

Mabilis na mga Katotohanan

- Ang halaga ng sobrang salapi na magagamit para sa pagbabayad ng utang at ang Pondo ng Alberta (Alberta Fund) ay kinakalkula pagkatapos na maisagawa ang ilang kinakailangang mga pag-sasaayos ng pera.
 - Sa 2023-24, ang kabuuang halagang magagamit para sa paglalaan ay tinatayang nasa \$5.2 bilyon, na kinabibilangan ng \$5.1 bilyon na dinala mula sa mga huling resulta noong 2022-23.

Kaugnay na impormasyon

- [2023-24 na unang quarter na pagbabago sa piskalya at pahayag sa ekonomiya](#)

Multimedia

- [Panoorin ang kumperensya ng balita](#)

Mga Katanungan sa media

[Savannah Johannsen](#)

780-686-3521

Kalihim ng Press, Lupon ng Tesorerya at Pananalapi